



มรท.สงขลา อบรมครูชายแดนใต้ ใช้สื่อมัลติมีเดียพัฒนาการสอน-เพิ่มทักษะภาษา



นายเสรี ชะนะ



สำนักวิทยบริการฯ มรท.สงขลา จัดอบรมพัฒนาดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดีย เรียนรู้วัฒนธรรม-ภาษาอาเซียน ซึ่งเหมาะเป็น เครื่องมือช่วยสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 สอดรับนโยบายยกระดับ คุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคใต้

นายเสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรท.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภาษาของประเทศอาเซียน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา (สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มี.ค. และ รุ่นที่ 2 วันที่ 3-7 เม.ย. 60 ณ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มรท.สงขลา ตั้งเป้าผู้เข้าอบรมไว้ 110 คน ขณะนี้มี ผู้สมัครเข้าร่วมแล้ว 140 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม สามารถประยุกต์ใช้งานดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียได้ ช่วยให้มีเครื่องมือ แหล่งข้อมูล และทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ตลอดจนตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของ นักเรียน ที่มีทักษะทางภาษาแตกต่างกันในยุค Thailand 4.0 ทั้งยัง สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ มรท.สงขลา เรื่องการพัฒนาจังหวัด ชายแดนใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข โดย จัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนใต้ของภาครัฐ

นายเสรี กล่าวว่า ประกอบกับสำนักวิทยบริการฯ เล็งเห็นถึง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของสถานศึกษาที่ควรได้รับการ พัฒนาอย่างเร่งด่วนในด้านดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียนอกเหนือ

จากการเรียนการสอนในห้องเรียน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลที่ต้องการ ให้การศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษฯ มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีพลังในการขับเคลื่อนถึงนักเรียนและประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งเมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ทุกฝ่ายได้เตรียมแผนงานการศึกษาที่มา จากการทำงานร่วมกันเพื่อให้เรื่องต่าง ๆ ที่จะดำเนินการเกิดความต่อเนื่อง ตามนโยบายสำคัญ เช่น พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV และ DLIT ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างครบวงจร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน นโยบายการลด เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มรท.สงขลา กล่าวอีกว่า หรือ แม้แต่การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็น กรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของ รัฐบาลดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) กล่าวคือ สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใดเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง



ม.บเรศวร เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าว
ว่า ด้วยผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระ
การดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นผู้
เข้าใจและยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถ และความสำเร็จ
ด้านการบริหารงานเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลา
ให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่หน้าที่ เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการสรรหากำหนด และต้องไม่เป็น

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นผู้มีผลประโยชน์อันอาจจะขัด หรือแย้ง หรือทับซ้อน กับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม
เป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นผู้เข้าใจและยึดมั่นในหลักการและ
อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้
ความสามารถ และความสำเร็จด้านการบริหารงานเป็นอย่างดี
เป็นผู้มีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตาม
สมควรแก่หน้าที่ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการสรรหา
กำหนด และต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มีผลประโยชน์อันอาจจะขัด หรือ
แย้ง หรือทับซ้อน กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุน
และพนักงานราชการสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ ลูกจ้าง
ประจำที่จ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ยกเว้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ลูกจ้างตามโครงการที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่ปรึกษาประจำคณะและสำนักงานอธิการบดี ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานด้านการสอน การวิจัยและการบริหาร

โอกาสนี้ขอเชิญผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาลัย สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ข้าราชการและพนักงานสังกัด (ข้าราชการและพนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้ใช้สิทธิเสนอชื่อ ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1) ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อที่สังกัด ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-2391 ทุกวัน เวลาราชการ



ม.มหาสารคาม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

จัดค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร : คิวแมลง แจมครีวโลก



นายศิริพันธ์ ชุ่มดวง



ดร.ประยুক্ত ศรีวิล



คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) จัดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คิวแมลง แจมครีวโลก ครั้งที่ 2” ที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายศิริพันธ์ ชุ่มดวง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คิวแมลง แจมครีวโลก ครั้งที่ 2” เพื่อประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแผนธุรกิจจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยুক্ত ศรีวิล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ และ นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คิวแมลง แจมครีวโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาเป็นการเข้าค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหารที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโจทย์สำหรับปีนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้แนวคิด “คิวแมลง แจมครีวโลก” มีนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าค่ายกว่า 90 คน ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัยอาหาร การถนอมรักษา การแปรรูปแมลง ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Business Plan การพัฒนาโมเดลธุรกิจ เรื่องแมลง การรับฟังการเสวนาจากผู้ประกอบการแมลง การศึกษาคู่มือปฏิบัติการของอุทยานวิทยาศาสตร์ แบ่งกลุ่มทีมละ 3 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

และช่วงที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เป็นการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงของผู้เข้าค่ายจำนวน 17 ทีม ซึ่งทุกทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเป็นนวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจ รูปแบบการสร้างธุรกิจเพื่อการจำหน่าย เป็นต้น

การจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หวังจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้พัฒนาตนเองไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า Startup ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ที่ต้องการสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขันบนฐาน “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์

ผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สาขาธุรกิจอาหาร และโภชนาการ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กว่า 80 คน

จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เยาวชนของจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ทักษะคิด และแนวทางการเริ่มต้นพัฒนารูปร่างด้านอาหาร ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่าย และการประกวดในครั้งนี้กลับไปพัฒนาต่อยอด นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคต

ผลการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม JaAe-CleanBug มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Food Tech RMU มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม มทร.ขอนแก่น 03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น



เปิดห้องสมุด

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และเปิด กศน. ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มจำนวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น

พบช.น. ร่วมกับ ม.รามฯ รุกปรับภาพลักษณ์ตำรวจไทย..หวังให้ประทับใจประชาชน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อการบริการประชาชนของตำรวจในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมี พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล บรรยายพิเศษ “ภาพลักษณ์ตำรวจไทยยุคไทยแลนด์ 4.0” แก่ข้าราชการตำรวจจรรยา 200 นาย จาก 8 สน. ในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช



ความร่วมมือทางวิชาการ

นายแพทย์สุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาอาจารย์ใหญ่แบบนุ่ม (Soft Cadaver) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี



ความสัมพันธ์และโอกาสไทยกับปากีสถาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีธ์ ธีระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Ms.Aqsa Nawaz (Counsellor/Deputy Head of Mission) และคณะที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Relationship & Opportunities of Thailand-Pakistan” ณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี



บริการประชาชน (เทศบาลเคลื่อนที่)

คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บริการประชาชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีตัวแทน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม ให้บริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ โทรทัศน์ พัดลม ฯลฯ ที่ เทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนสาริดราชภัฏโคราช วิทยาลัยศิลปวิจิตรสาริดโคราช



โรงเรียนสาริดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณาจารย์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 401 คน รำอวดลักษณะของโรงเรียนสาริดฯ ในกิจกรรมศิลปวิจิตรสาริดโคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.สุนทรี ศิริอังกูรผู้อำนวยการโรงเรียนสาริดฯ ผู้กำกับการแสดง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรखा อินทรกำแหง ผู้ประสานงานกิจกรรม นางสาวพรพรรณนิสา ทองเรือง และ นางสาวจันทิมา บุญผัน ครูผู้ฝึกซ้อม และได้รับเกียรติจาก พ่อบุญสม สังข์สุข นายกษมาคมเพลงโคราช และนางสาวศรีสุดา อักษรนาหมอเพลงโคราช เป็นผู้ประพันธ์เนื้อและขับร้อง